

คลิปการทดลองน่าทึ่ง เมื่อคนแปลกหน้าขอแบ่งของกินจากขอทาน

🕒 นำเสนอเมื่อ 3 พ.ย. 2557

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก [OckTV](#)

เมื่ออยู่ ๆ มีคนแปลกหน้าเข้ามาขอแบ่งของกินจากคุณ คุณจะทำอย่างไร ? ในขณะที่ใคร ๆ ก็ต่างปฏิเสธ แต่ปฏิกริยาตอบกลับจากชายเร่ร่อนหนึ่งขอทานอยู่ข้างถนนรายนี้จะทำให้คุณต้องจุก

[OckTV](#) กลุ่มคนที่รวมตัวกันทำ internet park หรือ มุกอำฮา ๆ มาแชร์กันในโลกโซเชียล เผยคลิปการทดลอง social experiment ลองใจผู้คนที่อยู่รวมกันในสังคม ด้วยการขอเข้าไปแบ่งอาหารจากผู้คนในมหานครนิวยอร์กกิน เพื่อทดสอบว่าในสังคมปัจจุบันนี้ผู้คนจะยังมีความเอื้ออาทรต่อกันอยู่มากแค่ไหน

ผลการทดลองปรากฏว่า

หลังจากที่หน้าม้าของทางรายการเดินเข้าไปขอกินโดยบอกว่ากำลังหิวเหลือเกิน ชาย 3 รายแรกซึ่งเป็นผู้คนทั่วไปที่ถูกเข้าไปขอ ก็ปฏิเสธกลับแบบทันควัน ไม่ให้ ไม่ได้ ก็มีที่โหล่ง ๆ มาขอแบ่งข้าวกินหน้าตาเฉย จนกระทั่งรายที่ 4 ซึ่งคราวนี้เป็นชายขอทานเทาเปลากำลังนั่งขอทานอยู่ข้างถนน หากจะให้ไปขอข้าวจากคนที่ไม่มีอะไรจะกินอยู่แล้วคงตลกพิลึก ทีมงานเลยทำที่เอาพิซซ่าไปให้ บอกว่ากินเหลืออยู่ให้รับที่เหลือไว้เถอะ หนุมจรจัดรายนี้กล่าวขอขอบคุณขอบใจในอาหารมือลาภลอย และลงมือแกะกล่องออกดู ผ่านไปอีก 20 นาที เขาก็ถูกลองใจ เมื่อมีหนามาเดินเข้ามาทอดนั่งลงใกล้ ๆ แล้วเอ่ยปากขอแบ่งพิซซ่าสักชิ้นเพราะเขาหิวมากเหลือเกิน .. คำพูดนี้แทบจะเป็นคำพูดเดียวกันกับที่เคยเอ่ยปากขอชายอีก 3 รายก่อนหน้า ทว่ากับหนุมขอทานที่เนื้อตัวมอมแมมคนนี้ กลับเปิดกล่องให้คนแปลกหน้าหยิบเอาพิซซ่าไปกินด้วยความเต็มใจ ไม่มีเคาของความลังเลหรือหวงของเลยแม้แต่นิดเดียว เห็นแล้วคนที่แอบเฝ้าดูอยู่อย่างเราถึงกับจุกเลยละ

เมื่อเป็นดังนั้นแล้ว ทีมงาน OckTV จึงตอบแทนน้ำใจที่ได้รับกลับมาแบบเกินคาดหวัง ด้วยการเปิดกระเป๋าตังคลวงเอาเงินดอลลาร์บีกหนึ่งยื่นให้ ก่อนจะเดินจากไปเนียน ๆ ทิ้งให้หนุมขอทานรายนี้นั่งนำตาไหลอย่างตื่นตัน

ยิ่งดูก็สะท้อนใจและตื่นตันใจไปพร้อม ๆ กัน เพราะถ้าอยู่ในสถานการณ์นั้น ตัวเราเองก็อาจตอบปฏิเสธออกไปเหมือนกัน จะด้วยรู้สึกไม่ปลอดภัยหรือหลงลืมความเอื้อเฟื้อไปชั่วขณะก็ตามแต่ ทว่าคนชายขอบที่อยู่ในมุมเล็ก ๆ ของสังคม ผู้ซึ่งยังต้องขวนขวายเอาชีวิตตัวเองให้อยู่รอดไปได้วันต่อวัน กลับยังมีน้ำใจและหยิบยื่นความช่วยเหลือเท่าที่ตัวเองสามารถทำได้ให้อย่างไม่ลังเล แม้สิ่งที่เขาทำไม่ใช่เรื่องยิ่งใหญ่ แต่น้ำใจที่เกิดความคาดหมายก็ทำให้เขากลายเป็นฮีโร่ของใครหลาย ๆ คนไปแล้วแน่นอน

คลิปวิดีโอนี้ถูกแชร์ครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 และถูกแชร์ออกไปอย่างแพร่หลาย

จนตอนนี้มียอดผู้เข้าชมกว่า 16 ล้านครั้งแล้ว

ขอบคุณที่มาจาก [กระปุก.คอม](#) คลิป [Asking Strangers For Food! \(Social Experiment\)](#) โพสต์โดย [OckTV](#)